

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính gửi: - Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La.
- Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

- Họ và tên: **LÒ VĂN HẢI**.
- Dân tộc: Lào;
- Sinh ngày: 25/11/1978; 4. Giới tính: Nam.
- Quê Quán: Xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.
- Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố 01, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
- Cấp bậc: Thiếu tá.
- Chức vụ đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên BCH đảng bộ thị trấn Sông Mã khóa khóa XVIII (2020 - 2025), Bí thư chi bộ, Trưởng Công an thị trấn Sông Mã.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học (*chuyên ngành: Điều tra tội phạm*); Học vị: Thạc sĩ (*chuyên ngành: Tội Phạm học và phòng ngừa tội phạm*);
- Lý luận chính trị: Trung cấp.

Được sự chấp thuận của tổ chức và sự tin nhiệm của đồng bào cử tri, tôi rất vinh dự tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Quyết định của Ủy ban bầu cử tỉnh, tại nhiệm kỳ này, tôi được giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Sông Mã (*Xã Nậm Mần, Chiềng Sơ, Yên Hưng, Mường Lằm, Đứa Mòn, Chiềng En, Bó Sinh, Pú Bấu, Nậm Ty, Chiềng Phung*). Có thể khẳng định: Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã có truyền thống đoàn kết, là một trong những huyện đi đầu trong xây dựng kinh tế, phát triển giáo dục, văn hóa, xã hội, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên; đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ huyện, đến xã có tinh thần trách nhiệm cao gắn bó với Nhân dân và được Nhân dân các dân tộc tin tưởng; Tình hình ANCT trên địa bàn luôn trong nhiệm kỳ vừa qua luôn được giữ vững, ổn định chưa phát hiện những vụ việc phức tạp, an ninh biên giới đảm bảo. TTATXH luôn được kiểm soát, kìm chế (*Trong 5 năm vừa qua trên địa bàn huyện Sông Mã xảy ra 1603 vụ việc liên quan đến ANTT, lực lượng Công an đã kịp thời phát*



hiện, tập trung điều tra xác minh làm rõ, xử lý giải quyết 1.596/1.603 vụ, việc (đạt 99,6%), bắt xử lý 2.506 đối tượng).

Tuy nhiên tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp (Cụ thể trên địa bàn huyện Sông Mã hiện có 1.019 người nghiện ma túy trong diện quản lý. Trong giai đoạn 2016 – 2020 Công an huyện phát hiện bắt giữ 626 vụ = 1.018 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; lập 1.407 hồ sơ đưa đi hỗ trợ cắt cơn nghiện và giáo dục tại xã, lập 458 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc).

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ thực hiện một số nội dung sau:

- Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, bản thân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các Nghị quyết của HĐND theo mong muốn đề xuất của cử tri; tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân;

- Liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và Hội đồng nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

- Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị biết; đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết.

- Với trách nhiệm của người cán bộ CAND và vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi nêu cao tinh thần nắm chắc tình hình đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ đối với các phòng, ban và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh, huyện đến xã, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang từ huyện đến xã làm tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, chủ động làm tốt công tác đảm bảo ANTT; đồng thời cùng với các tầng lớp Nhân dân nơi mình ứng cử tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026; tôi sẽ cùng nhóm, tổ đại biểu HĐND tỉnh, cố gắng đem hết khả năng của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia

giám sát các hoạt động cơ quan Nhà nước để mang lại kết quả thiết thực; đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang từ tỉnh, huyện đến xã làm tốt công tác nắm tình hình ANCT- TTATXH, chủ động tham mưu, tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm (đặc biệt là tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm ma túy) góp phần đảm bảo ANTT; làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Bản thân tôi cũng mong muốn rằng, ngày 23.5.2021 tới đây cử tri của đơn vị bầu cử số 10 HĐND tỉnh hãy ủng hộ giúp đỡ tôi được làm đại biểu HĐND tỉnh để đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri trong những năm của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn những tình cảm mà các đồng chí và cử tri đã động viên, chia sẻ giúp tôi để ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp và các cơ quan đơn vị đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này để cho tôi gần gũi cử tri.

Sông Mã, ngày 08 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI VIẾT



Thiếu tá Lò Văn Hải

